



# Tết Quân dân

## nét đẹp văn hóa

### của Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ



**ĐẠI TÁ TRẦN QUỐC KHÔI**

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh. Thành phố Cần Thơ nằm dọc bên bờ Tây sông Hậu với diện tích 1.409 km<sup>2</sup>/1.400 ngàn dân. Có 9 đơn vị hành chính cấp quận, huyện.

Tuy nhiên, Cần Thơ là thành phố xuất phát điểm nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế; một số huyện chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập và mức sống không đồng đều giữa các quận, huyện... từ đó có sự tác động không nhỏ đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Từ đặc điểm, tình hình của địa phương, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, LLVT thành phố Cần Thơ đã tiến hành đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Một trong các giải pháp đó, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ xác định: Phát huy hiệu quả mô hình “Tết Quân dân”, là một điểm sáng, một nét đẹp văn hóa của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ.

#### \* Ý nghĩa và tên gọi Tết Quân dân

Trước năm 2007, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động dã ngoại, huấn luyện kết hợp làm công tác vận động quần chúng trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng đã mang lại kết quả tốt đẹp trong lòng nhân dân và được các Ban, Ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thấy được ý nghĩa, hiệu quả của các hoạt động đó, những năm tiếp sau Bộ CHQS thành phố đưa lực lượng về địa phương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, góp sức cùng bà con chuẩn bị đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và Mô hình “Tết Quân dân” bắt đầu ra đời từ đây và được Bộ Tư lệnh Quân khu nhân rộng thực hiện ở 12 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Những năm đầu do Mô hình mới, cách làm mới nên công tác triển khai





thực hiện chưa có sự phối hợp và vào cuộc của các ngành, các cấp, các hoạt động diễn ra với quy mô nhỏ, thời gian ngắn. Bắt đầu từ năm 2016 cho đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” do Tổng Cục Chính trị phát động. Bộ CHQS thành phố Cần Thơ đầu tư nội dung phong phú thiết thực hơn, không những tạo không khí vui tươi trong những ngày cận Tết, mà còn đặc biệt chú trọng vào giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chung tay cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí công nhận nông thôn mới.

Để triển khai Mô hình *Tết Quân dân* có hiệu quả, trước khi tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, Bộ CHQS thành phố phối hợp với ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tổ chức nhiều cuộc khảo sát, chọn lựa địa bàn có ý nghĩa lịch sử, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng căn cứ kháng chiến, chú trọng đến những khó khăn của địa phương, những nhu cầu cần thiết trong đời sống của nhân dân để đưa vào nội dung hoạt động. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban bảo đảm, cơ cấu một số ban, ngành,

đoàn thể có liên quan vào các Tiểu ban rồi phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách. Mỗi lớp tập huấn, mời cán bộ một số ban, ngành bổ sung những kiến thức pháp luật, chính sách về tôn giáo, dân tộc, về phong tục tập quán, nếp sống, thói quen sinh hoạt của nhân dân địa phương để hòa nhập vào sinh hoạt của bà con trên địa bàn đóng quân, tổ chức hội chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

#### *\* Hiệu quả mang lại*

Nội dung “Tết Quân dân” được mở rộng hơn, ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện tốt nét đẹp trong văn hóa hành chính công sở, nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật của nhân dân; vận động nhân dân vùng sâu, vùng xa xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, đá gà, số đề, mê tín dị đoan... đặc biệt là giúp nhiều trẻ em của đồng bào Khmer thoát mù chữ, chống tái mù chữ, nâng



*Lãnh đạo UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố cùng các sở, ban, ngành và huyện Thới Lai khởi công tuyến đường Ba Đốt Tết Quân dân năm 2021.  
Ảnh: Văn Thắng*





Lực lượng vũ trang huyện Thới Lai cùng với nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Ảnh: Mạnh Thắng

cao trình độ dân trí góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới; vận động bà con giáo dân trong Công giáo, bà con tín đồ của Phật giáo luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thờ tự, tín ngưỡng và phát huy được vai trò của các vị chức sắc, chức việc trong vận động, tuyên truyền giáo dân và tín đồ đoàn kết sống tốt đời, đẹp đạo. Tái hiện nét đẹp các trò chơi dân gian; văn hóa ẩm thực của địa phương, nhất là đối với các sản phẩm đặc trưng vùng miền, của đồng bào dân tộc, tôn giáo. Với tình cảm và tấm lòng tri ân nhân dân, LLVT thành phố đã làm ra những sản phẩm được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận 03 kỷ lục như: Chiếc bánh kem lớn nhất, bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất và năm 2016 đánh dấu 10 năm tổ chức Tết Quân dân được công nhận kỷ lục sự kiện “Địa phương đầu tiên tổ chức chương trình Tết Quân dân liên tục trong 10 năm”.

Song song với các hoạt động đó, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ đã kết hợp triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” khác mang lại hiệu quả như: Mô hình “Đối thoại chính sách người có công với cách mạng qua các thời kỳ”, được 08 cuộc với hơn 500 lượt người dự, kịp thời giải đáp cho 218 ý kiến thắc mắc, giúp cho

bà con yên tâm, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, hiểu được chính sách của Nhà nước, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương; phong trào “LLVT Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp nhận giúp đỡ 106 hộ nghèo với số tiền trên 01 tỷ 481 triệu đồng (đã giúp đỡ cho 98 hộ vươn lên thoát nghèo); phong trào “LLVT Cần Thơ chung sức xây dựng Nông thôn mới”, qua tổng kết 10 năm, tất cả 11/11 xã ký kết với LLVT đều đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới với tổng kinh phí giúp đỡ 71 tỷ 579 triệu đồng.

Qua 15 năm, kinh phí đầu tư cho hoạt động Tết Quân dân 279 tỷ đồng (xã hội hóa 83 tỷ, kinh phí nhà nước 196 tỷ) và hàng ngàn ngày công lao động. Tính riêng từ năm 2016 đến 2020 đã xây tặng 526 căn nhà (nhà Tình nghĩa, nhà Tình Đồng đội, nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết); khám cấp phát thuốc miễn phí cho trên 6.000 lượt người; thăm tặng quà cho 5.333 gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 587 suất học bổng cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi; xây mới 31 cầu bê tông; 03 trường học, bê tông hóa trên 29 km đường giao thông nông thôn... Đến nay, Mô hình “Tết Quân dân”, LLVT thành phố Cần Thơ đã nhân rộng trong toàn LLVT Quân khu, trong năm 2020



có 12/12 đơn vị (tỉnh, thành phố) và 54 quận, huyện tổ chức đạt hiệu quả thiết thực với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng.

**Từ thực tiễn hoạt động của Mô hình “Tết quân dân”, rút ra một số kinh nghiệm đó là:**

**Một là,** luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, Thành ủy - UBND thành phố để tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời về công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay; từ đó xác định nội dung, biện pháp hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

**Hai là,** đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng và ý nghĩa của công tác dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay.

**Ba là,** thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động, nhân rộng cách làm hay, biện pháp mới, sáng tạo; phải thật sự đến với nhân dân bằng tình thương và trách nhiệm như đến với gia đình và người thân của chính mình.

**Bốn là,** phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể để phát huy hết vai trò của sức mạnh tập thể; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong thực hiện; xem đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng vũ trang mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân.

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện Mô hình “Tết Quân dân” đã làm phong phú thêm Mô hình dân vận khéo. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung lẫn hình thức hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn, đồng thời xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thể trận lòng dân vững chắc trong tình hình hiện nay, thực hiện tốt phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.



## *Gui nắng thao trường*

CHÍ DŨNG

*Thả tia nắng yêu thương vào gió ngọt  
Gửi đến em cô gái hậu phương  
Những gian nan vất vả thao trường  
Ở nơi ấy, em ơi có biết?*

*Buộc tia nắng vào trang thư hạ cuối  
Gửi đến em khoảnh khắc xôn xang  
Hình như gió mùa thu ngày mới  
Giục ngàn bông hoa cúc nở vàng*

*Nắng thao trường anh gửi cho em  
Tràn ngập yêu thương của người lính trẻ  
Ở quê nhà em ơi hãy hiểu  
Anh gửi vào tia nắng, nụ hôn!*